



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และเปลี่ยนแปลงกำหนดวันในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยเรียงลำดับจากผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๐๒	นางสาวณภัคมนตรี มีสวัสดิ์	

๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒๐๒	นายวัลลภ เงินโพธิ์กลาง	
๒	๐๒๐๓	นายรัฐพล สระทองพรม	

๓. ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

ลำดับที่	เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๓๐๑	นายผจญ นุ่มอ่อน	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ จะดำเนินการสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัยแล้วเท่านั้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เว้นแต่มีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนี้ และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างนี้เป็นอันยกเลิก

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ฯ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ฯ จะถือว่าไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายลำยอง แก้วหาญเคราะห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ